
  
      

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 12 (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายปดิพัทธ์ 
สันติภาดา รองประธาน สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธาน     
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 มีสมาชิกฯ ขอหารือให้เปลี่ยนรายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสม ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกล จาก นาวาโท กิตติพงษ์  
ปิยะวรรณโณ เป็น นายพิจารณ์ เชาวนพงษ์ ท่ีประชุมรับรอง  

และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

   (1) กระทู้ถาม        (ไม่มี)   

  (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    (ไม่มี)  

  (3) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

  (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

  (5) เรื่องที่ค้างพิจารณา 

 5.7 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดย นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี และนายสฤษฏ์พงษ์ 
เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

พิจารณารวมกับญัตติท านองเดียวกันอีก 4 ฉบับ คือ 
1. ญัตติที่ 5.25 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชน โดย นายพูนศักดิ์ จันทร์จ าปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

2. ญัตติที่ 5.36 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยว โดย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

3. ญัตติท่ี 5.50 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะในประเทศไทยอย่างบูรณาการ โดย นายวิทยา แก้วภราดัย สมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
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4. ญัตติที่ 5.61 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย  
นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี  
พรรคภูมิใจไทย นายพูนศักดิ์ จันทร์จ าปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคเพ่ือไทย นายวิทยา  
แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ  และนายสฤษดิ์ 
บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย เสนอเหตุผลและรายละเอียด
ของญัตติ ดังนี้ ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาการจัดการขยะ โดยจากสถิติที่ผ่านมา 
มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นปีละ 22 ล้านตัน ตามอัตราการขยายตัวของจ านวนประชากร โดยปัญหาดังกล่าว
กลายเป็นปัญหาส าคัญในท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยองค์กรเหล่านี้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจ านวน 7,852 แห่ง  
มีอ านาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งจากการส ารวจที่ผ่านมาพบว่า
แต่ละแห่งมีวิธีการจัดการที่หลากหลาย เช่น การจัดท าเตาเผาขยะ การจัดท าบ่อขยะชุมชน การฝังกลบ 
การจัดตั้งโรงงานก าจัดขยะ ฯลฯ อย่างไรก็ตามการด าเนินการเหล่านี้ก าลังประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งส่งผลให้การจัดเก็บและท าลายขยะไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาการเก็บ/ขนไม่หมด มูลฝอยตกค้าง 
วิธีก าจัดขยะมูลฝอยอย่างไมถู่กต้องตามหลักวิชาการ การไม่มีที่ดินส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอย หรือการ
ฝังกลบ ปัญหาพ้ืนที่ฝังกลบทีถู่กหลักสุขาภิบาลที่มอียู่ในปัจจุบนัมพ้ืีนที่จ ากัด ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากปัญหา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพ้ืนที่ การบริหารจัดการที่ไม่มีการวางแผนอย่าง
ชัดเจน ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมาจากการขาดแคลนการสนับสนุนจากส่วนกลาง ได้แก่ การสนับสนุน  
ด้านงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ที่จะน ามาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นที่ยัง
ไม่ทั่วถึงรวมทั้งเรื่องกฎระเบียบที่ออกโดยราชการส่วนกลางที่มีความยุ่งยากซ้ าซ้อน เช่น ระเบียบ 
ที่เกี่ยวกับการสร้างเตาเผาขยะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาด แม้ว่าที่ผ่านมาภาคท้องถิ่น
ในหลาย ๆ จังหวัดเริ่มออกมาตื่นตัวให้ความส าคัญกับปัญหาขยะล้นเมืองในท้องถิ่นเป็นภารกิจเร่งด่วน 
พยายามหาทางออกด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ เช่น 
หน่วยงานราชการในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในทุกระดับ และประชาชน
จากทุกภาคส่วนซึ่งช่วยกันสนับสนุนและจัดหาความรู้ทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับปัญหา
ขยะล้นเมืองแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีจ ากัด ยังคงนับว่าเป็นอุปสรรค  
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยของภาคปกครองท้องถิน่ โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนงบประมาณพัฒนาระบบ 
ก าจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจะต้องมีการจ้างมืออาชีพเฉพาะด้านเพ่ือด าเนินการโครงการ     
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น การสร้างเตาเผาขยะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้งบลงทุนก่อสร้างสูง
ตามมาด้วย เห็นได้ว่าปัญหาการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัญหาส่งผลต่อ
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ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก เห็นควรให้หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
และท้องถิ่นได้ร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งร่วมกันขจัดปัญหา
อุปสรรคที่ก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการปัญหา
ขยะต่อไป ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

สมาชิกฯอภิปรายสนับสนุนญัตติ โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ  
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัจจุบันขยะมีจ านวนมากโดยมาจากการใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เพ่ิมมากขึ้นย่อมส่งผลท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น รวมทั้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ปัญหาขยะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
ระบบสาธารณสุข และการที่จะลดปริมาณขยะลงได้จ าเป็นต้องมีมาตรการและแนวทางในการบริ หาร
จัดการขยะอย่างมีระบบ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
ทั้งภาคชุมชน ภาคสังคม และหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือลดปริมาณขยะ ลดมลภาวะที่จะเกิดจากการก าจัด
ขยะที่ไม่ถูกต้อง หากลดจ านวนขยะลงได้และมีการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง ถูกวิธี จะลดผลกระทบ
ต่าง ๆ ที่เกิดจากปัญหาขยะจ านวนมากได้ ต้องมีการบริหารจัดการขยะในระบบองค์รวมในทุกระดับ 
ย่อมจะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งประหยัดงบประมาณในการ
จัดขยะ และต้องจัดหาพ้ืนที่ ในการทิ้งขยะให้มีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การท่องเที่ยว วิถีชีวิตคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ควรต้องมีการให้ความรู้กับประชาชน
ในการจัดการขยะ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และทิ้งขยะให้ถูกที่ แบ่งแยกประเภทขยะก่อนที่จะทิ้ง 
 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการขยะให้เหมาะสมกับขยะแต่ละประเภท มีหน่วยงานที่ มีความรู้
และมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการก าจัดขยะที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนและคนที่มี
อาชีพเก็บขยะในการน าขยะมาท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และจะเป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะได้ในเบื้องต้น มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับทิ้งขยะ และเก็บรวบรวมขยะ น าขยะที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ตลอดจนต้องปลูกฝัง
จิตส านึกด้วยการจัดให้มีวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในหลักสูตรของการศึกษา เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ให้มีจิตส านึกรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ เพ่ือลดปัญหาขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง การวางกลไกกลางในการก ากับดูแลมาตรฐานการก าจัดขยะทั้งประเทศ และยกระดับ
อ านาจหน้าที่และความสามารถของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัญหาขยะล้นประเทศ 
อย่างยั่งยืน  

ทั้งนี้  สมาชิกฯ มีข้อเสนอให้กับคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้ นเพ่ือเป็นกรอบ 
ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สิ่งเสริม  
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ปรับเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ 
พ้ืนที่ในการทิ้งขยะ แนวทางในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เช่น จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ 
ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือลดขยะต้นทางส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาตรการด้านกฎหมาย  
ควรมีการออกพระราชบัญญัติบริหารจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีครอบคลุม 
และขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่ก่อให้เกิดขยะในปริมาณมาก รวมทั้งควรถ่ายโอนอ านาจ 
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ให้หน่วยงานส่วนท้องถิน่ใหม้ีอ านาจในการจัดการขยะตามความต้องการ และความเหมาะสมกับลักษณะ
พ้ืนที่ เพ่ิมเติมงบประมาณส าหรับการด าเนินการบริหารจัดการขยะ ตลอดจนควรมีการออกมาตรการ
ด้านกองทุนฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนส าหรับผู้รับบ าบัดก าจัดขยะ  เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มี 
ความเชี่ยวชาญมาบริหารจัดการขยะ ด้วยการสนับสนุนมาตรการด้านภาษีส าหรับผู้ประกอบการ  
ที่ด าเนินการบริหารจัดการขยะ เช่น ลดหย่อนภาษีส าหรับเทคโนโลยีการจัดการขยะ เพ่ิมภาษี 
แก่ผู้ประกอบการที่สร้างปริมาณขยะในจ านวนมาก ส าหรับการอภิปรายในญัตตินี้ สมาชิกฯ ส่วนใหญ่
อภิปรายไปในแนวทางเดียวกันคือ ต้องมีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ การคัดแยกขยะ  
เพ่ือลดปริมาณขยะตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน  และระยะกลางคือต้องจัดการน าขยะน าขยะที่สามารถ 
แปรรูป น าไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพ่ือลดปริมาณขยะลงอีก  
อันจะเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะ และปลายทางคือ ต้องมีหน่วยงาน
หลักในการรับผิดชอบและบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพราะปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ส าคัญ 
และเป็นวาระแห่งชาติ  รวมทั้งต้องปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบให้ประชากรของประเทศ 
ให้ความส าคัญกับการคัดแยกขยะ ลดการสร้างขยะ ทิ้งและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี  
อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ของประชาชน รณรงค์และขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับการก าจัดขยะ 
ให้เกิดประสิทธิผล เพื่อท าให้สังคมน่าอยู่ สะอาด และมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายครบถ้วนแล้ว และผู้เสนอญัตติอภิปรายสรุปเสร็จสิ้นแล้ว 
ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี  

1) ญัตติที่  5.7 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอ ง         
ส่วนท้องถิ่น โดย นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี และ         
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ ญัตติที่ 
5.61 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย นายสฤษดิ์ บุตรเนียร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอส่งให้คณะกรรมาธิการ         
การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ พิจารณา 
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา 90 วัน 

2) ญัตติที่ 5.25 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชน โดย นายพูนศักดิ์ จันทร์จ าปี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ  ญัตติที่ 5.36 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยว 
โดย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ  
ญัตติที่ 5.50 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไข
ปัญหาการก าจัดขยะในประเทศไทยอย่างบูรณาการ โดย นายวิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ  ส่งให้คณะกรรมาธิการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพิจารณา ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา 90 วัน  

ที่ประชุมรับรอง 
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 จากนั้นสมาชิกฯ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา         
แนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่น            
ที่เหมาะสมในสัดส่วนของพรรคเพ่ือไทย จ านวน 2 คน ดังนี้  1. ว่าที่ร้อยตรี โมฮามัดยาสรี ยูซง           
ขอเปลี่ยนเป็น นายขจิตร ชัยนิคม 2. นายนริสสร แสงแก้ว ขอเปลี่ยนเป็น นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 
 ที่ประชุมรับรอง  
 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ประธานที่ประชมุ 
แจ้งต่อที่ประชุมว่า 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ติดตั้งเครื่องกรองน้ าและตู้กดน้ าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3 จุด จุดแรก ท่ีห้องอาหาร
สมาชิกฯ จุดที่สองบริเวณใกล้ห้องประชุมสภาฯ และจุดที่สามบริเวณห้องสื่อมวลชน 
 2. ติดตั้งตู้อัดกระป๋องที่อยู่ในห้องอาหารสมาชิกฯ เพ่ือน ากระป๋องเครื่องดื่มมาท า
การบีบอัดเพื่อน าไปท าขาเทียม 
 3. สัปดาห์หน้าจะออกแบบส ารวจสอบถามว่าสมาชิกฯ ท่านใดยินยอมที่จะไม่รับ
เอกสารที่เป็นกระดาษ เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ เพ่ือให้สภาฯ เป็นต้นแบบและเป็นจุดเริ่มต้น     
ของการลดปริมาณขยะ จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 18.44 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 18.44 นาฬกิา 
 
     ******************************************* 
 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน ส านักประชาสัมพันธ์  
                       ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


